

NĂM THỨ 60
THỨ NĂM
25
THÁNG 11-2021
(21-10 năm Tân Sửu)
SỐ: 8383



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544
0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: toasoan@baothaibinh.com.vn



Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc

Vượng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, văn học, nghệ thuật...

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành... tới dự.

Đảng ta luôn coi trọng vấn đề về văn hóa, hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta luôn coi trọng vấn đề về văn hóa, hết sức quan tâm đến công tác xây dựng văn hóa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhất là trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhận thức của Đảng về văn hóa ngày càng toàn diện, đầy đủ và sâu sắc hơn. Đảng xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa

là mục tiêu vừa là sức mạnh nội sinh để phát triển đất nước. Nhìn lại những thành tựu trong xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta có quyền tự hào về những đóng góp to lớn của văn hóa vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc. Những thành tựu về văn hóa được khẳng định là: Nhận thức về văn hóa ngày càng sâu sắc hơn trên các lĩnh vực, các loại hình; các sản phẩm văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú hơn, đáp ứng yêu cầu mới, nhiều mặt của xã hội; nhiều giá trị truyền thống và di sản văn hóa được kế thừa, bảo tồn và phát triển; văn hóa trong chính trị, kinh tế bước đầu được coi trọng và

phát huy hiệu quả tích cực; hoạt động giao lưu, hợp tác và hội nhập quốc tế có bước phát triển mới; xây dựng con người Việt Nam đang từng bước trở thành trung tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra những bất cập, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa: Văn hóa chưa được các cấp, các ngành nhận thức sâu sắc và chưa được quan tâm đầy đủ, chưa tương xứng với kinh tế và chính trị, chưa trở thành động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước; vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn nặng về chức năng giải trí; phát triển các lĩnh vực văn hóa còn phiến diện, nặng về hình thức, chưa đi vào chiều sâu; môi trường văn hóa bị ô nhiễm; nhiều di sản văn hóa quý báu của dân tộc có nguy cơ xuống cấp, mai một; việc đầu tư cho văn hóa chưa đúng mức, còn dàn trải; chất lượng đội ngũ làm công tác văn hóa còn thấp; công tác giới thiệu, quảng bá văn hóa ra nước ngoài còn hạn chế...

6 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc

Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hưng và phát triển nền văn hóa của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị tập trung thực hiện thật tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo

nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Hai là, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn các giá trị truyền thống với giá trị thời đại.

Ba là, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa, bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ.

Bốn là, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự đa dạng đa dạng của văn hóa, của người dân, các dân tộc, các vùng, miền; phát triển các phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất; cải thiện điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, bảo đảm sự công bằng.

Năm là, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để Đảng ta, hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÓNG VIÊN

THÀNH PHỐ

▶ Quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng

Sáng ngày 24/11, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh.

Trong 1/2 ngày, hơn 170 đại biểu là báo cáo viên các tổ chức đảng, tuyên truyền viên MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, cộng tác viên dư luận xã hội thành phố, trưởng đài truyền thanh các phường, xã đã được quán triệt Kết luận số 05-KL/TW, ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; nghiên cứu, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương Đảng mới ban hành và Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 4/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Định hướng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên về mục đích, ý nghĩa, điểm mới của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, từ đó vận dụng tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

▶ Tập trung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 24/11, thành phố Thái Bình họp đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Từ ngày 12/11 đến nay, thành phố ghi nhận 186 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 17/19 phường, xã. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố và các phường, xã đã kịp thời khoanh vùng gọn, truy vết triệt để, xét nghiệm nhanh, có trọng tâm, trọng điểm đối với các trường hợp nguy cơ, cách ly F1, F2 tại nhà chặt chẽ, xác định nguồn lây, phân tích, đánh giá nguy cơ, triển khai các biện pháp phù hợp. Đến nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát.

Trên cơ sở đánh giá kết quả phòng, chống dịch tại các phường, xã và nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế trong tổ chức thực hiện, thời gian tới thành phố quyết tâm không để dịch bùng phát trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động để nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng, chống dịch. Duy trì hoạt động đoàn kiểm tra liên ngành, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Các địa phương tăng cường hiệu quả hoạt động tổ Covid-19 cộng đồng; siết chặt công tác quản lý người ra, vào địa bàn, di biến động dân cư, quản lý chặt các trường hợp cách ly tại nhà. Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng dịch khi học sinh đi học trở lại.

MINH NGUYỆT

KIẾN XƯƠNG

Khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết từ các khu dân cư

(Xem trang 2)



Cảnh quan xã Quốc Tuấn (Kiến Xương).